



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร. 1913

ที่ ศธ 0550.1/ว193

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคนบตี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/
สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่
28 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง เกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ**

มติที่ประชุม มอบหมายให้งานนิติการจัดทำระเบียบ ว่าด้วย การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย และหลังจากได้รับความเห็นชอบแล้วให้จัดทำเป็น
ประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอหารือกรณีการขอลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน
ของนายฉัตรชัย นิยะบุญ**

มติที่ประชุม เนื่องจากแต่ละกรณีมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบ
ในการตัดสินใจร่วมกัน ขอมอบหมายให้งานบริหารงานบุคคลจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วย
ในการพิจารณากลับกรองการขอลาศึกษาต่อ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และแผน งานประกันคุณภาพ คนบตีทั้ง 4 คณะ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตย์
และสิทธิประโยชน์ งานบริหารงานบุคคล เป็นทีมเลขานุการ โดยในการแก้ปัญหาให้ยึดหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นหลัก

**ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.**

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การร้องทุกข์
และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.**

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

/...ระเบียบวาระที่ 7.2

ระเบียบวาระที่ 7.2 การพิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มผู้แทนคณาจารย์
จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มผู้แทนคณาจารย์
จำนวน 2 ท่าน โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี
พ.ศ. 2558 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางสุนทรี โพธิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

1/ พฤษภาคม /2558